

Số:1085/BC - LĐTBXH

Đắk Nông, ngày 26 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Công văn số 131-CV/BCĐ ngày 08/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đắk Nông, về việc báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Sau khi tổng hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan:

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã triển khai đến công chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động công chức và người lao động của Sở về các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phát huy tính dân chủ trong hoạt động chuyên môn của cơ quan nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể công chức và người lao động; đặc biệt là thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung đề các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và triển khai thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 theo quy định.

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan:

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ quan đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước được kịp thời về nội dung quy chế dân chủ liên quan đến công tác lao động, người có công và xã hội. Các hoạt động cụ thể gắn với dân, gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân thể hiện ngày càng tốt hơn, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đặc biệt sự tham mưu kịp thời của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở trong việc triển khai các công việc liên quan đến hỗ trợ cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đôn đốc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện lồng ghép tại các cuộc họp giao ban định kỳ, cũng như các cuộc họp của Đảng ủy Sở.

II. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan:

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ được triển khai thực hiện, nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan được nâng lên rõ rệt, như nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử đối với cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác được đổi mới và giải quyết công việc được nhanh hơn...

Thực hiện dân chủ gắn với quyền lợi và đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, thực hiện dân chủ trong lãnh đạo theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Việc thực hiện các nội dung liên quan được quy định trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ: Thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với công tác chuyên môn. Hàng tháng, Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban 2 lần đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và xây dựng kế hoạch công tác tháng tiếp theo với sự tham gia đóng góp ý kiến của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Kết luận của cuộc họp giao ban được thông báo bằng văn bản đến từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai cho công chức và người lao động được biết thực hiện.

Ngay từ đầu năm cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đã ban hành quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, tham nhũng trong toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.

Công tác tổ chức cán bộ: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo rà soát những công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để công tác quy hoạch, bầu cấp ủy chi bộ, Đảng bộ đúng quy định; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá công chức để sắp xếp lại các phòng chuyên môn thuộc Sở theo đúng Quyết định số 1880/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Lao động – TB&XH theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kinh phí thực hiện tại cơ quan đều công khai, minh bạch rõ ràng.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan luôn thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Ban Thanh tra nhân dân được bầu và có phân công nhiệm vụ cụ thể.

Công chức và người lao động được tham gia ý kiến về chương trình, kế hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm... của cơ quan và công

chức, người lao động có quyền giám sát, kiểm tra những nội dung này đúng theo luật định.

Lãnh đạo Sở đã phân công lịch cụ thể cho công chức tiếp công dân theo quy định.

III. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đều thực hiện tốt được thể hiện trên các mặt như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo các văn bản có liên quan của Đảng ủy, Ban Giám đốc kịp thời, phát huy công tác tuyên truyền việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật bằng những hoạt động cụ thể phù hợp với lĩnh vực của ngành để tất cả công chức và người lao động thực hiện hiệu quả, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm; không có công chức và người lao động của Sở phát hiện có hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; không có phòng, đơn vị nào có dấu hiệu vi phạm quy chế dân chủ. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch, bổ nhiệm Lãnh đạo Sở luôn thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy trình.

Việc sử dụng kinh phí công khai phát huy hiệu quả tối đa trên cơ sở kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị.

Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên động viên, khuyến khích công chức và người lao động trong cơ quan phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình trong việc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản cơ quan, thực hiện nếp sống văn minh tại cơ quan, gia đình và xã hội.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan đều được Ban Giám đốc Sở triển khai cho công chức và người lao động biết thông qua các cuộc họp giao ban hoặc toàn thể cơ quan.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

Ban Thanh tra nhân dân chưa chủ động kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số thành viên Ban Thanh tra nhân dân chưa làm hết trách nhiệm được Hội nghị Công chức và người lao động giao.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020:

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; nâng cao phẩm chất đạo đức, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức và người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân

trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Trên đây là kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo đề Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đắk Nông được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Ban CĐ.QCĐC tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Anh